

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบ, ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ หลังตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนทิศทางที่ชัดเจน ทำให้การเคลื่อนไหวในช่วงนี้ต้องคอยติดตามปัจจัยที่เข้ามากระทบในแต่ละวันเป็นหลัก

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย สะท้อนถึงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นไป ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น หลังจีนได้ประกาศแผนการปฏิรูปขนานใหญ่

*แต่ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 12 วัน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักเมื่อวานนี้ เนื่องจากมีความเห็นเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจากเจ้าหน้าที่เฟด

*ตลาดกำลังจับตาว่า นางเจเน็ต เบลเลน ว่าที่ประธานเฟด ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ไปนานเพียงใด โดยนักลงทุนบางส่วน คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับลดโครงการในเดือนมี.ค. ปีหน้า แทนที่จะเป็นเดือนหน้า

*แต่ประธานเฟดสาขาในวอชิงตัน ระบุถึงการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มากเกินคาดในไตรมาส 3 ว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

*รัฐบาลจีนได้เปิดเผยแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบเกือบ 30 ปี โดยผ่อนคลายนโยบายการมีบุตรคนเดียว ขณะที่สนับสนุนการเปิดเสรีตลาดมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนั้น มีเสถียรภาพมากขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.583 บาท

*09.27 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.56/61 จาก 31.53/60 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.57/61 จาก 31.56/58 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.70/72 จาก 100.11 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3516/18 จาก 1.3508 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้(บาท)ยังแกว่งอยู่แคบๆ ตลาดคงรอ factor ใหม่ๆ เข้ามา drive ตลาดยังไม่ได้เข้าโหมด year-end แต่เทรตกันเหมือนเลย ซื่อขายกันแคบๆ ไม่ได้ไปไหน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ยังเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบตลาดเป็นรายวัน มากกว่าที่จะเห็นการแข็งค่าหรืออ่อนค่าอย่างชัดเจน

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 31.65 และแนวต้านที่ 31.55

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้